



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก สังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ก็จะไม่มีความสิทธิรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

สำหรับผู้ที่มีสมัครภายในวันที่ ๑๗ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าผู้สมัครเป็นผู้มีสิทธิหรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางศุจเดือน คำวัง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก